
 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖3 
วันที่  ๑2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ 
-------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชูชีพ  สิงห์อนันต์ ประธานสภาฯ ชูชีพ  สิงห์อนันต์  
๒ นายประสงค์  เครือประสงค์ รองประธานสภาฯ ประสงค์  เครือประสงค์  
๓ นายเฉลา บุญดี ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เฉลา  บุญดี  
๔ นายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.หมู่ที่ ๒ จำรัส  เกิดเข้ม  
๕ นายสำเริง ใจบุญ ส.อบต.หมู่ที่ ๓ สำเริง ใจบุญ  
๖ นายนเรศ  ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ ๓ นเรศ  ประสาทพร  
๗ นายนพพล ยอดคำ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นพพล ยอดคำ  
๘ นายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สุรศักดิ์ ทาพวง  
๙ นายสายไหม  สายแวว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ สายไหม  สายแวว  

๑๐ นายฉลวย  จาดฤทธิ์ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ฉลวย  จาดฤทธิ์  
๑๑ นายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๖ น้อย  กล่อมสกุล  
๑๒ นายสมจิตร  สาสะกุล ส.อบต.หมู่ที่ ๗ สมจิตร สาสะกุล  
๑๓ นายเกียรติ์สกุล  ดิษป่วน ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เกียรติ์สกุล  ดิษป่วน  
๑๔ นายสมจิตร  บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ สมจิตร  บุญช่วย  
๑๕ นางสาวทวีป  อิ่มใจ ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ทวีป  อิ่มใจ  
๑๖ น.ส.นันทิกา บุญโฉม ส.อบต.หมู่ที่ ๙ นันทิกา  บุญโฉม  
๑๗ นายวิเชียร ศรีบาง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ วิเชียร ศรีบาง  
๑๘ นายวิฑูรย์ พรหมอยู่ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ - ลา 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายชัยวัฒน์  บุญมูล ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการฯ ชัยวัฒน์  บุญมูล  
๒ นายกฤษดา  ฟักเงิน ผู้อำนวยการกองช่าง กฤษดา  ฟักเงิน  
๓ นางสาวศิรินภา  ศรีลุน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ศิรินภา  ศรีลุน  
๔ นางสาวนันทพร  โตสุข นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ นันทพร  โตสุข  
๕ นางสาววีรภัทรา พาโคกทม นักวิชาการพัสดุฯ  วีรภัทรา พาโคกทม  
๖ น.ส.นิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ นิลภาภรณ์ จิรโชติกุลนันท ์  
7 นางสาวจุรีรัตน์  ศรีลาเวียง ผู้ช่วย จพง.ประชาสัมพันธ์ จุรีรัตน์  ศรีลาเวียง  
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เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.3๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ สวัสดีทุกท่านที่มาร่วมประชุมวันนี้ครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ประจำปี ๒๕๖3  (แจ้งวาระ
การประชุมแต่ละวาระตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกฯ )  

 มีข้าราชการบรรจุใหม่ 1 ท่านขอให้แนะนำตัว  

นางสาวศิรินภา ศรีลุน เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวศิรินภา  
ศรีลุน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เป็นคนจังหวัดขอนแก่น ชื่อเล่นชื่อ
ฟ้าค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัย
สามัญ สมัยท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2  วันที่  6 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖2  วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

ที่ประชุม มติเห็นชอบ ๑6 เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง - ท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณา 
 ๓.๑ การกำหนดการประชุมสภาฯ 
 (1) กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 
 (2) กำหนดเดือนประชุม 
 (3) ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 (จำนวนวัน) 
 (4) วันเริ่มต้นของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

กำหนดเดือนประชุม ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัยและวันเริ่มต้นของแต่
ละสมัย มีท่านใดจะเสนอเชิญครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ขออธิบายเพ่ิมเติม สืบเนื่องจากสมัยประชุมสภาฯ 
อบต.ท้ายน้ำ เรากำหนดกัน 4 สมัย สมัยแรกคือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง
เรากำหนดกันไปเมื่อปี 2562 แล้ว และเราจะต้องกำหนดว่าในปี พ.ศ.2563 
เราจะประชุมกันกี่ครั้ง เดือนไหนบ้าง พร้อมทั้งกำหนดสมัยประชุมสมัยแรก
ของปี พ.ศ.2564 ด้วย ขอให้ท่านสมาชิกฯ พิจารณาตามหัวข้อในเอกสารครับ   

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ 
 (1) กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 สมัย 
นายนพพล  ยอดคำ ผมนายนพพล  ยอดคำ ส.อบต.ม.4   รับรองคนท่ี ๑ ครับ 
นายวิเชียร  ศรีบาง ผมนายวิเชียร  ศรีบาง  ส.อบต.ม.10 รับรองคนท่ี 2 ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 

3.1 (1) กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 
สมัย สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
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ประธานสภาฯ ข้อ (2) กำหนดเดือนประชุม มีท่านใดจะเสนอเชิญครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ 
 (2) กำหนดเดือนประชุม คือเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคมและ

พฤศจิกายน 
นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล  ส.อบต.ม.6  รับรองคนท่ี ๑ ครับ 
นายนเรศ ประสาทพร ผมนายนเรศ ประสาทพร ส.อบต.ม.3  รับรองคนท่ี 2 ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 3.1 

(2) กำหนดเดือนประชุม คือเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน สิงหาคมและ
พฤศจิกายน สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
ประธานสภาฯ ข้อ (3) ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 มีท่านใดจะ

เสนอเชิญครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ ( 3 ) 

ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนวันคือ 15 
วัน 

นายจำรัส  เกิดเข้ม ผมนายจรัส  เกิดเข้ม      ส.อบต.ม.2   รับรองคนท่ี ๑ ครับ 
นายสายไหม  สายแวว ผมนายสายไหม สายแวว ส.อบต.ม.5   รับรองคนท่ี 2 ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 3.1 

(3) ระยะเวลาการประชุมของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวนวันคือ 
15 วัน สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
ประธานสภาฯ ข้อ (4) วันเริ่มต้นของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 มีท่านใดจะเสนอเชิญ

ครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ (4 ) วั น

เริ่มต้นของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 คือวันที่ 1-15  
นายวิเชียร  ศรีบาง ผมนายวิเชียร  ศรีบาง    ส.อบต.ม.10 รับรองคนท่ี ๑ ครับ 
นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.ม.6    รับรองคนท่ี ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 3.1 

(4) วันเริ่มต้นของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ.2563 คือวันที่ 1-15 สมาชิกท่าน
ใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 
 3.2 การกำหนดการประชุมสภาฯ ของปีถัดไป 
 (1) วัน/เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) 
 (2) ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) 
ประธานสภาฯ กำหนดการประชุมสภาฯของปีถัดไป ปี พ.ศ. 2564  มีท่านใดจะเสนอเชิญ

ครับ 
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นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอเหมือนปี 
พ.ศ.2563 คือ (1) วัน/เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (ปี 
พ.ศ.2564) คือวันที่ 1-15 และ (2) ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) คือ 15 วันครับ  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดเห็นต่างกับท่าน ส.อบต.ม.8 ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอสมาชิก
รับรอง 2 ท่านครับ 

นางสาวนันทิกา บุญโฉม ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9   รับรองคนท่ี ๑ ค่ะ 
นายวิเชียร  ศรีบาง ผมนายวิเชียร  ศรีบาง          ส.อบต.ม.10 รับรองคนท่ี ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอแนะไหมครับ 
นายสุรศักดิ์ ทาพวง เรียนประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอให้ชี้แจงความ

ชัดเจนด้วยครับ ไม่ควรใช้คำว่าเหมือนปี พ.ศ.2563 ครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอให้เสนอทีละหัวข้อตามลำดับ เริ่มใหม่ครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ (1) วัน/

เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) คือวันที่ 1-
15 กุมภาพันธ์ 2564 ครับ 

นายวิเชียร  ศรีบาง ผมนายวิเชียร  ศรีบาง ส.อบต.ม.10  รับรองคนท่ี 1  ครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2    รับรองคนท่ี ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 

3.2 (1)  วัน/เดือน เริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) 
คือวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือ
รับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอ (2) 

ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) คือ 15 
วันครับ 

นายน้อย  กล่อมสกุล ผมนายน้อย  กล่อมสกุล ส.อบต.ม.6   รับรองคนท่ี 1  ครับ 
นายเฉลา  บุญดี ผมนายเฉลา  บุญดี       ส.อบต.ม.1   รบัรองคนที่ ๒  ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ข้อ 3.2 

(2) ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.2564) คือ 
15 วัน สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 
 3.3  การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ ม.3 บ้านปากน้ำ ตำบลท้ายน้ำ  
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ สืบเนื่อง

จากมีเด็กเข้าเรียนไม่พอตามเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนดไว้ ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปากน้ำไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ที่ผ่านมาไม่มีเด็กเข้าเรียนเลย จึง
ต้องขอยุบเลิกศูนย์ฯ โดยกระบวนการเริ่มจากการประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่ 
และท่ีประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ  
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามบันทึกประชาคมหมู่ที่ 3 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ขั้นตอนต่อไปคือนำ

ข้อมูลเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ และได้จัด
ประชุมไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯมี
มติ เห็ นชอบให้ ยุบ เลิกศูนย์ฯ  ด้ วยเหตุผลดั งที่ กล่ าวแล้ วข้ างต้น  เมื่ อ
คณะกรรมการศูนย์ฯ มีมติเห็นชอบแล้ว จึงนำเรียนให้สภาฯ เห็นชอบ และเมื่อ
สภาฯเห็นชอบแล้ว ก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ในวันนี้จะขอ
มติเห็นชอบจากสภาฯ ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากสอบถามไหมครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ จากรายงาน

บันทึกประชุมฯ แจ้งให้ยุบเลิกศูนย์ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ผมอยาก
ทราบว่าทำไมต้องเป็นวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
หมู่ 3 ชี้แจงครับ 

นายนเรศ ประสาทพร เรียนประธานสภาฯ ผมนายนเรศ ประสาทพร ส.อบต.หมู่ที่ 3 เรื่องการยุบเลิก
ศูนย์ฯ ปากน้ำ ข้อมูลตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงแล้วข้างต้น ผมในฐานะกรรมการ
ศูนย์ฯ ก็เห็นชอบด้วย เพราะเป็นกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้ ส่วนเรื่องกำหนด
วันยุบเลิกศูนย์ฯ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ก็เห็นด้วยนะครับ  ขอให้ท่าน
ปลัดทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนปากน้ำด้วยนะครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่าน ส.อบต.ม.3 อธิบาย ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2562 
ถึงปัจจุบัน ไม่มีเด็กเรียนใน ศพด.ปากน้ำ และครูธิดาพร ได้ขอให้ทาง อบต.
ท้ายน้ำรับรองว่า รร.ปากน้ำสามารถดูแลเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.ได้ โดยขอเปิดห้องเด็กเล็กผ่าน สพฐ.แล้ว และเมื่อ ศพด.ปากน้ำไม่มีเด็กก็
ไม่มีข้อมูลส่งกรมฯ กรมฯ ก็ไม่จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันและนมมา
ให้แล้ว อบต.จึงต้องขอยุบเลิกศูนย์ครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย เรียนประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ขอสอบถามว่า
เมื่อเรายุบเลิกศูนย์ฯ ปากน้ำแล้ว ครู ผดด.ไปอยู่ไหนครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ  จากที่ท่าน ส.อบต.ม.8 สอบถามมา ครู ผดด.ศพด.ปากน้ำได้ลาออกไปแล้ว เรา
ขอให้มาสอนท่ี ศพด.ท้ายน้ำ แต่เขาไม่มาครับ  

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การยุบ
เลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลท้ายน้ำ     ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 
 3.4   ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ .ศ .2561 -2565) เพิ่ ม เติมและ

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3 /2563 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากมี โครงการและกิจกรรมที่จะต้อง

ดำเนินการแต่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ขอนำเข้าบรรจุไว้ในแผนฯ 
โดยได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว และจะขอให้สภาฯพิจารณา 
การเพ่ิมเติมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3/2563 มีทั้งหมด  9  โครงการ ดังนี้ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ 1.  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท้ายน้ำ สืบเนื่องจากกรมป้องกันฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นจัดการ
ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อมและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนในการ
เฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัยฯ งบประมาณ 150,000 บาท ตั้งไว้ในปี 
2563 - 2565  

 2.  โครงการอบรมประชาชน, อปพร. เกี่ยวกับการป้องกันในเหตุการณ์
ช่วยเหลือภัยพิบัติและการแจ้งข่าวอาชญากรรม สืบเนื่องจาก สน.โพทะเล 
จะจัดอบรมให้กับทุกท้องถิ่นทั้งอำเภอ เพ่ือให้ประชาชนและ อปพร.มีความรู้
เกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยพิบัติและการแจ้งข่าวอาชญากรรม งบประมาณ 
20,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

 3. โครงการขุดลอกห้วยหลัง อบต.ท้ายน้ำ พร้อมก่อสร้างทางเดินสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค งบประมาณ 
1,000,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

 4. โครงการขุดลอกคลองสระ บ้านวังหิน หมู่ที่ 1 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ำ
สำหรับอุปโภค-บริโภค งบประมาณ 1,000,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 
2565 

 5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน น.ส.สมจอง พุ่มเงิน - บ้านนายสุดใจ 
พูลชัยนาท หมู่ที่ 9 เพ่ือให้ประชาชนตำบลท้ายน้ำมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน งบประมาณ 500,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 - 2565 

 6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณบ้านนายจิตต์  มีทรัพย์ หมู่ที่ 9 เพ่ือให้
ประชาชนตำบลท้ายน้ำมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน งบประมาณ 
500,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

 7. โครงการก่อสร้างถนนแบบอัดลูกรังเลียบคลองห้วยแก้ว ตั้งแต่หมู่ที่ 7 ถึง
หมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 9) เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  งบประมาณ 2,000,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

 8. โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพ่ือให้
ทราบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในตำบลท้ายน้ำ งบประมาณ 
5,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

 9. โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV ศพด.โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 
อบต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ อบต.ท้ายน้ำ  มีการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม 
งบประมาณ 35,000 บาท ตั้งไว้ในปี 2563 – 2565 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากสอบถามไหมครับ 
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ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องจิตอาสาภัยพิบัติ ผู้ที่จะมาเป็นจิตอาสานี้จะต้องมี

ร่างกายที่แข็งแรง แต่ อปพร.เราค่อนข้างมีอายุมาก เท่าที่ทราบเบื้องต้นควรจะ
อายุประมาณ 30 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องเป็น อปพร.ครับ ตำบลท้ายน้ำจะเป็น
ตำบลนำร่องที่จะต้องจัดทำโครงการนี้ และจะต้องฝึกให้เสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2563 

ประธานสภาฯ มีแบบสมัครไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ยังไม่ทราบครับ สำนักงานป้องกันฯ จังหวัดเป็นหน่วยจัดทำโครงการ ให้

ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 ขอ

สอบถามว่า คำว่าจิตอาสาภัยพิบัติ จะเหมือนกับจิตอาสา 904 หรือไม่ค่ะ ซึ่ง
ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่ อยากให้ทาง อบต.ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ เห็นด้วย
ว่าตำบลเราควรมีจิตอาสาภัยพิบัติ  เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือ
ประชาชนได้ค่ะ 

นายนพพล  ยอดคำ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนพพล  ยอดคำ ส.อบต.ม.4 ได้รับทราบมาว่า
ให้แต่ละหมู่นำประชาชนมาฝึกหมู่ละ 5 คน เห็นด้วยมากครับ เพราะหากเกิด
เหตุในพื้นที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นก่อนได้ 

นายสมจิตร  บุญช่วย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.ม.8 ขอสอบถาม อป
พร.เดิมที่มีอายุมาก จะทำอย่างไร บางคนมีอายุ70 กว่าแล้ว ท่านจะปล่อยไป
แบบนั้นหรือว่ารับสมัครใหม่ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ จิตอาสาภัยพิบัติ ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็น อปพร. ประชาชนทั่วไปก็ได้  คนมี
อายุมากคงจะช่วยเหลือภัยพิบัติได้ไม่เต็มที่ 

ประธานสภาฯ โครงการจิตอาสา ผมเห็นด้วยอย่างมาก อยากให้ท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้สมัคร
เป็นจิตอาสา ไปสมัครนะครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 อยากทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมโครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคันคลองห้วยแก้วครับ 

นางสาวนันทิกา บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 ตามที่ท่าน 
ส.อบต.ม.2 สอบถาม เนื่องจากโครงการนี้ยังไม่มีในแผนพัฒนา 5 ปี ซึ่งถนน
สายนี้มีความสำคัญมาก ตั้งแต่ ม.7 - ม.2 ตอนนี้ประชาชนมีปัญหาเรื่อง
ทางเดินโดยเฉพาะในส่วน ม.9 - ม.7 จึงขอนำเข้าแผนไว้ หากมีงบประมาณ 

 จากหน่วยงานอ่ืนมา เราจะได้ดำเนินการได้  หากเรามีถนนเลียบคลองนี้ 
ประชาชนก็จะได้ประโยชน์อย่างมากค่ะ 

ประธานสภาฯ สรุปคือคลองห้วยแก้วมีคันคลอง แต่ไม่สามารถใช้งานได้ 
นายสุรศักดิ์  ทาพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์  ทาพวง ส.อบต.ม.5 ตามที่ท่าน      

ส.อบต.ม.9 ชี้แจงมา หากต้องการทำคันคลองให้เป็นถนนสาธารณะ อยากให้
ผู้นำในพ้ืนที่ไปคุยกับชาวบ้านเพื่อจัดการพ้ืนที่ให้ได้ก่อนได้รับงบประมาณครับ 

นางสาวนันทิกา บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 คลองห้วย
แก้วจะมีรัศมีคันคลองอยู่ สามารถทำถนนได้ เพราะตอนลอกคลองได้นำดินมา
ไว้คันคลองเป็นถนนแล้ว แต่ไม่มีงบประมาณที่จะทำเป็นถนนลูกรัง จึงนำเข้า
แผนฯ ไว้ หากมีงบประมาณมาจะได้ดำเนินการได้ค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญ ผอ.กองช่างฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
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นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

ผมเห็นด้วยกับการทำถนนเลียบคลองห้วยแก้ว แต่จะมีจุดบ้านนางชมที่หลัก
เขตที่ดินล้ำไปอยู่กลางคลอง แจ้งเพ่ือทราบหากพ้ืนที่ใด เสนอโครงการมา 
จะต้องยืนยันที่ดินให้เรียบร้อยก่อนส่งโครงการ เพราะหากส่งไปแล้ว ได้รับ
งบประมาณแล้ว ไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องถูกสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่ผู้เสนอโครงการจนถึงผู้ตรวจรับ เท่าที่ทราบคลองทุก
คลองมีปัญหาเรื่องแนวเขตครับ ขอให้ทุกหมู่ที่มีโครงการเกี่ยวกับหนอง คลอง 
ทำหนังสือแจ้งมายังนายก เพ่ือประสานให้ที่ดินมารังวัดครับ 

นายสมจิตร บุญช่วย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.ม.8 เคยทำหนังสือ
มาแล้วครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.8 สอบถามมา ที่ประชุมเคยเสนอให้มีการสำรวจทั้งตำบล 
ผมยังไม่เห็นด้วยครับ แต่หากมีแผน มีโครงการว่าจะทำจุดไหนที่มีปัญหา ให้ทำ
หนังสือเสนอมา จะดำเนินการให้ครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย สรุปว่าเราต้องสำรวจก่อนเสนอโครงการหรือได้รับงบประมาณแล้วค่อยสำรวจ
ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ขอให้สำรวจก่อนได้รับงบประมาณครับ  
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นางสาวนันทิกา บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9 ขอปรึกษา 

ผอ.กองช่างค่ะ หากพ้ืนที่อ่ืนมีปัญหา จะขอทำโครงการแค่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9 ได้
ไหมค่ะ  

นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา  ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 
ขอให้เป็นโครงการรวมไว้ก่อนครับ ในส่วนไหนมีปัญหาเราค่อยไปแก้ไขกันใน
ภายหลังได้ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เห็นด้วยกับ ผอ.กองช่าง หากจุดไหนทำได้เราก็ทำ จุดไหนทำไม่ได้เราก็เว้นไว้
ครับ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
3/2563    ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยขอให้ท่านยกมือรับรองครับ 

ที่ประชุม   มติเห็นชอบ ๑๖ เสียงไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง – เสียง 
 
 3.5  ภาษีค้างชำระของประชาชน 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
นางสาววีรภัทรา พาโคกทม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาววีรภัทรา พาโคกทม ตำแหน่งนักวิชาการ

พัสดุ ชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง จากการที่ สตง.ได้เข้ามา
ตรวจสอบบัญชี จะมีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกิน 10 ปี ซึ่งในกรณีที่เกิน 10 ปี 
อบต.จะต้องตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ แต่หากเราจะตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญ เรา
ต้องทำเรื่องแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดและจะต้องมีการตรวจสอบว่าจะตัด
จำหน่ายเพราะอะไร หากมีเหตุผลไม่เพียงพอผู้ว่าฯ จะไม่ให้ตัดจำหน่าย จะให้
ทาง อบต.พยายามตามเก็บให้ได้ เพราะเป็นรายได้ของ อบต.  
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นางสาววีรภัทรา พาโคกทม ขณะนี้ลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี (ปี 2545 – 2554) มียอดค้างชำระที่ 

9,900 บาท และยอดค้างชำระปัจจุบัน (ปี 2555 – 2562) มียอดค้างชำระ
ที่ 7,000 บาท ซึ่ง อบต.ได้มีการติดตามโดยการจัดทำโครงการรับชำระภาษี
เคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้าน เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและมีการทำ
หนังสือเร่งรัดทวงถามไป ลูกหนี้ที่เราเก็บไม่ได้ส่วนใหญ่คือคนที่ยื่นแบบชำระ
ภาษีแล้วเสียชีวิตไป และที่ดินได้ถูกแบ่งไปแล้ว คนใหม่ก็มายื่นแบบชำระเอง 
ส่วนที่ค้างของคนที่เสียชีวิตก็ไม่มีคนรับผิดชอบ อยากให้มาชำระก่อนส่งฟ้อง
หากเราต้องดำเนินการฟ้องศาล ก็จะต้องจ่ายค่าปรับสูงมาก สตง.จึงแนะนำให้
นำเข้าสภาฯเพ่ือแจ้งให้สภาฯทราบและให้สภาฯ ช่วยติดตามให้ เนื่องจากเป็น
คนในพ้ืนที่น่าจะรู้จักกับผู้ค้างชำระภาษี รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีอยู่ที่เอกสารที่
แนบมาค่ะ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ แจ้งเพ่ือทราบ ห้ามประกาศรายชื่อเสียงตามสายนะครับ อาจจะมีความผิดได้ 
เพราะเป็นการทวงหนี้ออกสื่อ ขอให้ท่านไปติดตามแจ้งว่าเขาค้างชำระภาษีอยู่ 
หากไม่จ่ายจะถูกส่งฟ้องศาลครับ 

ประธานสภาฯ ภาษีค้างชำระ เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือให้สภาฯ ทราบนะครับ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะ
ไหมครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.6  เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน 
ประธานสภาฯ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทพร  โตสุข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบัติการ ตามที่ สตง.ได้เข้ามาตรวจสอบการเงินของ อบต. ได้ตรวจพบว่า
ลูกหนี้ค้างชำระของโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 25 กลุ่ม จาก 27 กลุ่ม 
และแจ้งว่าการประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง และการนำเข้าที่ประชุมสภาฯ
เพ่ือแจ้งให้ทราบก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง รายชื่อกลุ่มที่กู้เงินฯ ตามเอกสารที่แนบ
มา ยอดค้างชำระทั้ง 27 กลุ่มอยู่ที่ 1,459,072 บาท ได้มีการติดตามทวง
ถามได้บ้าง ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือ 

 1. ไม่ได้นำเงินไปใช้เอง  
 2. กู้แล้วนำเงินไปแบ่งกัน ใครส่งได้ก็ส่ง ใครส่งไม่ได้ก็ค้างชำระ แต่ในสัญญา

การกู้ระบุว่าเป็นกลุ่ม จึงต้องถูกทวงทุกคน 
 3. เมื่อทวงถึงที่สุดก็ต้องส่งฟ้องศาลต่อไป แม้จะชำระแล้วในส่วนของตัวเองก็

ต้องไปขึ้นศาลทั้งกลุ่มค่ะ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ช่วงที่ สตง.มาตรวจสอบและได้เรียกสมาชิกกลุ่มมา

สอบถามว่าทำไมไม่ชำระหนี้ คำตอบที่ได้รับก็จะตามข้อ 1-2 ที่คุณนันทพรได้
ชี้แจงไป มาตรการขั้นต่อไป สตง.แนะนำให้ทวงถามก่อน และหากยังไม่มาชำ
รำ ก็ให้ส่งฟ้องศาลต่อไป จึงขอนำเรียนให้สภาฯได้รับทราบ เรื่องลูกหนี้
เศรษฐกิจชุมชนนี้ สตง.เขาจะติดตามเราตลอดครับ 

ประธานสภาฯ  เป็นการแจ้งให้สภาฯ รับทราบนะครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.7  การขออนุญาตก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเนินโพธิ์ ในพื้นที่ 

สปก. 
ประธานสภาฯ สืบเนื่องจาก หมู่ 4 บ้านเนินโพธิ์ ได้รับงบประมาณก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แต่

ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็นที่ดินของ สปก. ในครั้งแรกแจ้งว่าเป็น
โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนา เราจึงนำเข้าสภาฯ เพื่อบรรจุในแผนฯ แต่ก็ยัง
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่ได้ขอมติในที่ประชุมสภาฯ เขา
แจ้งให้เราดำเนินการประชาคมหมู่บ้านและนำผลการประชาคมแจ้งให้สภาฯ 
ทราบ มีท่านใดมีข้อเสนแนะไหมครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการก่อสร้างในพ้ืนที่ใด ต้องได้รับ
การอนุญาตจากหน่วยงานนั้น ๆ ก่อน เช่น จะปลูกสร้างในวัด ต้องได้รับการ
อนุญาตกรมศาสนาฯ ในโรงเรียนต้องได้รับการอนุญาตจาก สพฐ.หรือกระทรวง
ศึกษาฯ ก่อน กรณีก่อสร้างประปาหมู่ 4 ก็ต้องได้รับการอนุญาตจาก สปก.
ก่อนเช่นกันครับ 

ประธานสภาฯ ขอให้ ผอ.กองช่างฯ ชี้แจงครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

ขอชี้แจงงบอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริม หากจะก่อสร้างในพ้ืนที่
สาธารณะ จะต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งโครงการ เช่น กรณีประปาหมู่ที่ 4 
จังหวัดแจ้งว่าจะต้องมีเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมใบอนุญาตจากเจ้าของที่ดินนั้น 
ๆ ที่ดินที่จะก่อสร้างของหมู่ 4 เป็น สปก. เราก็จะต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
สปก.เพ่ือแนบเป็นเอกสารตอนส่งโครงการให้ท้องถิ่นจังหวัด หากไม่มี
ใบอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก็จะไม่สามารถส่งโครงการได้ ไม่เหมือนที่ผ่าน
มาแล้วครับ ฝากทุกท่านด้วย หากจะก่อสร้างในที่สาธารณะท่านต้องขอ
อนุญาตเจ้าของที่ดินก่อนส่งโครงการล่วงหน้า 1 ปีครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  
นายสมจิตร สาสะกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.ม.7 ขอสอบถาม

เรื่องการขออนุญาตเจ้าของที่ดิน กรณีหมู่ 7 ที่ขอสร้างสนามกีฬา ไปติดต่อ
เจ้าของที่ดินแล้ว เขาแจ้งว่าให้มีโครงการมีงบประมาณมาก่อนจึงจะอนุญาต 
แต่กรมส่งเสริมเราแจ้งให้มีใบอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก่อนจึงจะส่งโครงการได้  
กรณีนี้เราจะต้องทำอย่างไรครับ 

นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 
ผมไม่สามารถตอบได้ครับ หากเจ้าของที่ดินเขาต้องการโครงการ เราก็แจ้งเขา
ไปแนบเอกสารแบบแปลนและประมาณการราคา เจ้าของที่ดินน่าจะยินยอม
แล้วครับ หากมีโครงการก่อสร้างในพ้ืนที่สาธารณะให้มาประสานกองช่างฯ 
เพ่ือออกแบบและประมาณการราคา และนำเอกสารนี้ไปขออนุญาตเจ้าของ
ที่ดินครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 ขอสอบถามว่า

โครงการประปาหมู่ 4 ได้รับใบอนุญาตจาก สปก.หรือยังครับ ในวันนี้จะขอมติ
ที่ประชุมหรือว่าเพื่อแจ้งให้สภาฯ ทราบครับ 
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นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 

ในขณะนี้ยังไม่ได้ใบอนุญาตจาก สปก.ครับ เนื่องจากว่าเอกสารในการขอ
ใบอนุญาตยังไม่ถูกต้อง ต้องรอบันทึกการประชุมสภาฯ เพ่ือนำไปประกอบการ
ขอรับใบอนุญาตครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 ขอสอบถามว่าใน
วันนี้คือแจ้งให้สภาฯ รับทราบว่าจะมีการก่อสร้างหรือจะขออนุมัติให้สร้างครับ 

ประธานสภาฯ แจ้งให้สภาฯรับรู้ รับทราบว่าจะมีการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 4 ในพ้ืนที่ของ 
สปก.ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ ใครมีข้อเสนอแนะเชิญครับ 
นางสาวนันทพร  โตสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทพร  โตสุข ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน

ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องเบี้ยยังชีพ เนื่องจากเดือนมกราคม 2563 เป็นเดือนแรก
ที่กรมบัญชีกลางเป็นคนจ่ายโอนเบี้ยยังชีพ หากผู้มีสิทธิท่านใดไม่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน ขอให้มาแจ้งที่ อบต. ด้วยนะค่ะ 
เพ่ือที่จะได้ดำเนินการติดตามให้ค่ะ 

นางสาวนันทิกา  บุญโฉม เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนันทิกา  บุญโฉม ส.อบต.ม.9  ขอเสนอ 
ในวาระที่ 3 ข้อ 3.5 3.6 และ 3.7 เป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ไม่ได้ขอมติ
เห็นชอบ ในคราวหน้าอยากให้นำมาไว้ในวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ ค่ะ 

นายฉลวย  จาดฤทธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายฉลวย จาดฤทธิ์ ส.อบต.ม.6 เรื่องหนองน้ำหมู่
ที่ 6 อยากทราบว่าหน่วยงานไหนเป็นคนรับผิดชอบดูแลเรื่องปริมาณน้ำใน
หนองครับ เพราะตอนนี้ประชาชนทะเลาะแย่งน้ำกันแล้ว อยากให้ไปปักหลักไว้
ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ ตามกฎหมายแล้ว พ้ืนที่สาธารณะในหมู่บ้าน ฝ่ายปกครองคือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลร่วมกับท้องถิ่นคือ อบต. ในวิธีปฏิบัติจริง เราจะห้าม
ประชาชนสูบน้ำคงไม่ได้  หากต้องการควบคุมจริง ควรมีการประชุมตั้ ง
กฎระเบียบการใช้น้ำครับ ขอให้ช่างชี้แจงเพิ่มเติมครับ 

นายกฤษดา  ฟักเงิน เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษดา ฟักเงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง 
หนอง คลอง บึงเป็นที่สาธารณะ เราต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้นำและผู้ใช้ 
ต้องมีการตั้งกฎ กติกา เรียกชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นมาประชุมประชาคม เพ่ือ
กำหนดระดับน้ำและการใช้น้ำครับ 

นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 เรื่องการใช้น้ำของ
หมู่ที่ 6 เสนอให้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าใช้น้ำได้แค่ไหน หากตกลงกันไม่ได้ก็ควร
ปล่อยไปตามธรรมชาติครับ 

นางสาวนันทิกา บุญโฉม ในปีนี้คงทำอะไรไม่ทันแล้ว ในปีหน้าเสนอให้ทำประชาคมว่าใช้น้ำได้มาก
เท่าไหร่ แล้วบันทึกประชาคมปิดประกาศให้ชัดเจนให้ชาวบ้านได้รับทราบค่ะ 

ประธานสภาฯ หนองของหมู่ 6 เป็นเขตพ้ืนที่ร่วมกับตำบลโพทะเลด้วย อาจควบคุมได้ยาก 
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นายสุรศักดิ์ ทาพวง เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรศักดิ์ ทาพวง ส.อบต.ม.5 อยากสอบถาม

พ้ืนที่ตรงบ่อน้ำมันหมู่ที่  5 เป็นพ้ืนที่สาธารณะหรือเอกชน หากเป็นพ้ืนที่
สาธารณะจะขอปรับปรุงให้เป็นลานตากพืชผลการเกษตร ขอให้ อบต.ติดตาม
ให้ครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่าน ส.อบต.ม.5 สอบถามมา ขอแจ้งให้ทราบ
ว่า อบต.ไม่มีข้อมูลว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชน แต่พอคาดการณ์ได้ว่าเป็น
พ้ืนที่ของหน่วยงานอื่น ไม่ใช่ อบต. ขอให้ท่านไปสอบถามที่ดินครับ 

นายสายไหม สายแวว เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสายไหม  สายแวว ส.อบต.ม.5 ทราบว่าเป็น
พ้ืนที่ของเอกชนครับ เขากำลังจะทำรั้วล้อมพ้ืนที่แล้ว คลองที่ผ่านจุดนั้นเขา
อนุญาตให้ใช้ แต่ไม่ยกให้ หากต้องการขุดลอกคลองจะต้องแจ้งเขาครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  
นายสมจิตร  สาสะกุล เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร สาสะกุล ส.อบต.ม.7 ขอสอบถามว่า

หากชาวบ้านทำการขุดคลองเองและห้ามจับปลาตรงจุดนั้น เขาสามารถทำได้
หรือไม่ ผิดกฎหมายไหมครับ 

นายกฤษดา  ฟักเงิน ถามว่าผิดกฎหมายไหม ผิดแน่นอนครับ เพราะขุดลอกคลองในที่สาธารณะ
ประโยชน์ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่หวงจับปลาก็ผิด
เหมือนกันครับ ขอให้มีการประชาคมแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ  
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจำรัส  เกิดเข้ม ส.อบต.ม.2 เดือนที่ผ่านมาเรา

มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม 
 1. งานวันเด็ก ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จัดงานกันได้ดีมากครับ อาหารปีนี้น้อยไป

หน่อย ปีหน้าค่อยแก้ไข 
 2. งานกีฬา ก็จัดได้ดีมากครับ ปีนี้มีนักกีฬามาร่วมกันเยอะ แต่กีฬาพ้ืนบ้าน

น้อยไปหน่อยครับ ปีหน้าขอให้มีหลากหลายกว่านี้ เรื่องนักกีฬาต่างถิ่นยังมีบ้าง
นะครับ ในการจัดปีหน้าฝากด้วยนะครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายสมจิตร บุญช่วย เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสมจิตร บุญช่วย ส.อบต.ม.8 ในปีหน้าอยากให้

บรรจุกีฬาเซปักตะกร้อ เข้าไปด้วยครับ และขอเสนอให้แบ่งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบกีฬาเป็นคนไปเลย เช่น ช่างกุ้ง รับผิดชอบดูแลฟุตบอลอาวุโส     
คุณจุรีรัตน์ รับผิดชอบดูแลเปตอง เป็นต้นครับ 

ปลัด อบต.ท้ายน้ำ เห็นด้วยกับ ส.อบต.ม.8 ครับ ในครั้งต่อไปจะมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน เรื่องตัวนักกีฬาต่างถิ่น ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูครับ หากมีเหตุผิด
กฎระเบียบก็ให้ร้องเรียนได้ที่กองอำนวยการครับ 

นายสมจิตร  บุญช่วย ผมเสนอให้ปีหน้านักกีฬาทุกคนนำบัตรประชาชนมาแสดงก่อนลงแข่งด้วยครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม เรื่องเรอืไม้ 2 ลำ หากจะนำมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงเป็นเรือ 5-7 ฝีพายจะได้

ไหมครับ 
ปลัด อบต.ท้ายน้ำ หากคิดว่าทำได้ ก็ให้เสนอเป็นโครงการบรรจุในข้อบัญญัติครับ เป็นการ

ดัดแปลงเรือ และขอให้ท่านให้ข้อมูลเสนอสภาฯ ด้วยว่าจะดัดแปลงเป็นแบบ
ไหนครับ 
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นายจำรัส  เกิดเข้ม อีกเรื่องคือเรากำลังจะหมดวาระแล้ว ก่อนการเลือกตั้งอยากให้มีการเลี้ยงส่ง

สมาชิกสภาฯ ชุดนี้จะดีไหมครับ 
ที่ประชุม รอหมดวาระก่อน 
ประธานสภาฯ มีท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร้างจะต้องดำเนินการ จ้าง

วิศวกรฯ ขอสอบถามว่ามีหมู่ไหนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการหรือไม่ครับ 
 ม.1  (1) โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายคลองสระ 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายประสงค์  เครือประสงค์ ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.2  (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านครูอุ้มถึง

บ้านตาก้อน 
        (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายซอย 8 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายจำรัส  เกิดเข้ม ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.3  (1) โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ คลองหนองคล้อ บริเวณท่อลอด

เหลี่ยมเดิมติดแม่น้ำยม 
        (2) โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายนเรศ  ประสาทพร ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.4  (1) โครงการวางท่อระบายน้ำและทำการก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อ 
        (2) โครงการกำจัดวัชพืชในลำคลองทุ่งเกว้าเพ่ือเปิดทางระบายน้ำ โดย

ทำการถากถางและล้มต้นไม้พร้อมทำการลอกวัชพืชในลำคลองโดยใช้
เครื่องจักร 

        (3) โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายนพพล  ยอดคำ ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.5  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยส่งเสริมพัฒนา 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายสายไหม  สายแวว ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.6  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพงษ์ ปานอ่วม 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายน้อย  กล่อมสกุล ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.7  (1) โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ระบบเสียงหอกระจายข่าว 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายสมจิตร  สาสะกุล ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.8  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอารีรัตน์ พรหมอยู่ 
        (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสวก  แก้วเอี่ยม 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายสมจิตร  บุญช่วย ไม่เปลี่ยนครับ 
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นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.9  (1) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสายบ้าน ผญ.อ๊ีด 
        (2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสายบ้าน ส.อบต.

นันทิกา - บ้านนายชิน 
        (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จากโกดังฟาร์มถึง

ถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ 
        (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จากบ้านผู้ช่วยวิโรจน์ถึง

ถนนลาดยางสายเนินโพธิ์ 
        (3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรายทางบริเวณกลางบ้านในห้วย 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นางสาวนันทิกา  บุญโฉม ไม่เปลี่ยนค่ะ 
นายกฤษดา  ฟักเงิน ม.10  (1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบึงเตย (ต่อจากเดิม) 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
นายวิเชียร  ศรีบาง ไม่เปลี่ยนครับ 
นายกฤษดา ฟักเงิน ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ทุกท่านครับ 
ประธานสภาฯ ผมฝากกิจกรรมบัณฑิตน้อยด้วยครับ ขอให้ท่านที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุด

ราชการมาร่วมงาน ส่วนกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลังครับ มีท่านใดจะ
เสนออะไรเพ่ิมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้   ผมขอปิดประชุมแค่นี้ครับ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.50 น. 
 
 
(ลงชื่อ)    ชัยวัฒน์  บุญมูล  ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
          (นายชัยวัฒน์  บุญมูล) 
           ปลัด อบต.ท้ายน้ำ/เลขานุการสภาฯ 
 
(ลงชื่อ)     ชูชีพ  สิงห์อนันต์  ผู้ตรวจบันทึกการประชุมฯ 
           (นายชูชีพ  สิงห์อนันต์) 
                  ประธานสภา อบต.ท้ายน้ำ 

 
-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯได้ตรวจสอบแล้ว 
 
 
(ลงชื่อ)         วิทูรย์  พรหมอยู่              ประธานฯ 
     (นายวิทูรย์  พรหมอยู่) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ 
 
 

(ลงชื่อ)       จำรัส  เกิดเข้ม                  กรรมการ              (ลงชื่อ)     สุรศักดิ์  ทาพวง     กรรมการ 
    (นายจำรัส  เกิดเข้ม)                    (นายสุรศักดิ์  ทาพวง) 
                 ส.อบต.หมู่ที่ ๒                                ส.อบต.หมู่ที่ ๕ 


